

THÔNG BÁO

hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 11/7/2017 tại Phòng Giao ban cơ quan, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN đã tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Hà Thị Mai An, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách; đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN; các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên chi hội nhà báo TTXVN; các đồng chí bí thư, phó bí thư và ủy viên thường vụ các đảng ủy cơ sở; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTXVN; bí thư các chi bộ cụm CQTT khu vực phía Bắc; bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và các cán bộ bán chuyên trách công tác đảng thuộc các đảng bộ cơ sở. Các đồng chí cấp ủy viên Đảng ủy Cơ quan TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và Đảng ủy Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam dự Hội nghị trực tuyến.

Nội dung chính của Hội nghị gồm:

1- Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN, trình bày dự thảo tóm tắt báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban lãnh đạo cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Công tác thông tin đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng định hướng các sự kiện thời sự nổi bật diễn ra trong nước và trên thế giới thông qua các loại hình thông tin.

Công tác chỉ đạo thông tin từ Ban lãnh đạo ngành, các Cơ quan TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và khu vực phía Nam, Ban quản lý chỉ đạo các CQTT đến các đơn vị thông tin, các CQTT trong và ngoài nước tiếp tục có nhiều đổi mới, sâu sát, kịp thời, tạo sự chuyển biến tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin.

Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động luôn được Đảng ủy TTXVN và các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo sâu sát.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thời gian qua: Công tác tổ chức, chỉ đạo thông tin ở một số đơn vị chưa thực sự nhanh nhạy, kịp thời; một số sự kiện, vụ việc, công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành chưa kịp thời, đồng bộ; việc phối hợp thực hiện các tuyến thông tin liên vùng, thông tin mang tính khu vực chưa được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc chưa chủ động và thường xuyên, chưa chú trọng kiểm tra đảng viên và giám sát thường xuyên. Một số chi bộ chưa thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ hằng tháng cũng như triển khai thực hiện đầy đủ kế hoạch công tác của đảng ủy; chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác còn chậm, chất lượng chưa cao.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đều bày tỏ nhất trí cao với Dự thảo báo cáo, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017: Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ,... (Toàn văn báo cáo gửi kèm Thông báo này).

2- Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN, đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, đã trình bày dự thảo tóm tắt Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2017.

Đảng ủy TTXVN đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Chương trình KTGS năm 2017, đặc biệt chú trọng việc kiểm tra, giám sát đảng viên.

Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện chương trình công tác, Đảng ủy TTXVN tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng và giám sát 1 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN tiến hành giám sát 2 tổ chức đảng và kiểm tra 2 tổ chức đảng. UBKT các đảng ủy cơ sở đã tiến hành 03 cuộc giám sát đối với 03 chi bộ trực thuộc. Các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề được thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định, đạt hiệu quả khá cao. Việc giám sát thường xuyên được chú trọng, nhắc nhở các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhận thức của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến tích cực. Tại các đảng ủy cơ sở, việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã nền nếp hơn. Tuy nhiên, trình

độ nhận thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra và của các cấp ủy cơ sở còn chưa đồng đều; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này ở một vài tổ chức cơ sở đảng chưa được tiến hành thường xuyên. Một số tổ chức cơ sở đảng còn thiếu kỹ năng quản lý hồ sơ, văn bản; văn bản thể hiện trong quy trình một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ. Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế. *(Toàn văn Báo cáo gửi kèm Thông báo này).*

3- Kết luận Hội nghị

Sau khi nghe các nội dung trình bày và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, đã kết luận như sau:

Sáu tháng đầu năm, về cơ bản, toàn ngành hoàn thành tương đối tốt tất cả các kế hoạch đã đề ra. Về công tác thông tin, làm tốt thông tin thời sự, phản ánh toàn diện, đầy đủ các sự kiện lớn; không để sót, để lọt sự kiện, không có hiện tượng đưa tin sai định hướng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; nhưng tính nhanh nhạy của thông tin thông tấn vẫn còn là điểm yếu. Thông tin thông tấn cần thể hiện rõ vai trò, vị trí trong hệ thống thông tin báo chí cả nước.

Công tác xây dựng Đảng duy trì nền nếp sinh hoạt đảng ủy, chi bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên,... Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị: Hoàn thiện văn bản xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 88 phù hợp với tình hình mới; thực hiện tái cơ cấu, tổ chức lại một số đơn vị thông tin trong ngành; xây dựng Đề án sản phẩm báo chí đối ngoại quốc gia với 3 đơn vị thông tin đối ngoại; xây dựng dự thảo cơ chế tài chính đặc thù; công tác xây dựng cơ bản đảm bảo đúng tiến độ,...

Sáu tháng cuối năm, Đảng ủy và Ban lãnh đạo cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

***Về công tác thông tin:**

- Các đơn vị thông tin trong toàn ngành tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thông tin 6 tháng cuối năm, tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo, xử lý, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chuẩn xác, đúng định hướng về các sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước và thế giới; cần thay đổi tư duy thông tin, chủ động thông tin khi xảy ra các sự kiện đột xuất, bất thường, nhằm khẳng định vai trò định hướng thông tin của TTXVN.

- Đảm bảo thông tin nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; thực hiện tốt thông tin trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, tăng cường thông tin Năm APEC 2017.

- Tăng cường thông tin bình luận; chủ động thông tin phản hồi, làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm, góp phần định hướng dư luận; thông tin phản bác, nhằm đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch; chú ý thông tin hai chiều, phản ánh ý kiến của cán bộ, đảng viên, cử tri về những vấn đề quan tâm trong đời sống xã hội.

- Tiếp tục tổ chức các tuyến thông tin chuyên đề về các vấn đề kinh tế-xã hội nổi bật với sự tham gia của phóng viên thường trú trong và ngoài nước. Các

CQTT trong và ngoài nước cần chủ động hơn nữa trong việc đề xuất, gợi ý chủ đề thông tin.

- Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại” và Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, các đơn vị thông tin đối ngoại tiếp tục đổi mới về hình thức, nội dung thông tin đối ngoại; các đơn vị được giao nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng hoàn thiện đề án báo chí đối ngoại quốc gia.

- Đẩy mạnh việc đưa thông tin của TTXVN lên mạng xã hội, với sự tham gia tích cực của các tòa soạn, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên.

*** Về các lĩnh vực công tác của ngành:**

- Các đơn vị có kế hoạch triển khai Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN, Đề án sản phẩm báo chí đối ngoại quốc gia, Đề án thành lập CQTT khu vực ở ngoài nước, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, kiện toàn lãnh đạo ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lựa chọn cán bộ lãnh đạo ngành, vì sự phát triển của ngành.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cổng thông tin điện tử của ngành, Hệ tác nghiệp đa phương tiện cấp ngành, sớm đưa vào sử dụng.

- Tăng cường công tác quản lý các CQTT của TTXVN ở trong và ngoài nước và công tác quản lý phóng viên thường trú. Triển khai hoạt động các CQTT khu vực ở ngoài nước ngay sau khi thành lập.

- Đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác đã đề ra năm 2017 trong các lĩnh vực: thông tin, báo chí, xuất bản; tổ chức, cán bộ, đào tạo; xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật; quản lý, tài chính...

*** Về công tác xây dựng Đảng:**

- Đảng ủy tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy TTXVN.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn đảng bộ; triển khai sâu rộng việc học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, hoàn thành trước 30/9/2017. Các đảng ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ đúng quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ đợt kiểm tra của Ban Bí thư về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN.

- Đảng ủy tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022.

- Các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng tại đơn vị; thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, đặc biệt cần thể hiện trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân của người làm báo khi tham gia các diễn đàn xã hội; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh.

Trên đây là kết quả Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Xin thông báo để các cấp ủy biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ TTXVN;
- VPĐU và các ban của Đảng ủy;
- Các TCCS đảng trực thuộc;
- Lưu VPĐU.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
PHÓ BÍ THƯ**



Hà Thị Mai An